

คำกล่าวเปิดเวทีนำเสนอข้อมูลสิทธิมนุษยชนของผู้ใช้ยา

ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2548 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ

การประชุมในวันนี้เป็นการจัดเวทีเพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงวิจัยเรื่อง สิทธิของผู้ใช้ยา โดยมีวัตถุประสงค์ส่วนหนึ่งเพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกเครือข่ายผู้ใช้ยาเป็นประการแรก ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตในด้านอื่นๆ ต่อไป โดยเครือข่ายผู้ใช้ยาประเทศไทย หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสภาพนายความร่วมมือกันจัดการประชุมนี้ขึ้น

ในด้านเครือข่ายของผู้ใช้ยา ประเทศไทยนั้นมียุทธศาสตร์ร่วมทำกิจกรรมด้วยหลายองค์กร ซึ่งเข้าถึงการรักษาผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์ ได้แก่ มูลนิธิรณรงค์ฯ ศูนย์บำบัดยาเสพติดบ้านภุมบุตร บ้านออกเดินเฮ้าส์ และคณะกรรมการองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์

ในการประชุมครั้งนี้ยังมีผู้แทนของกระทรวงสาธารณสุขมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนโยบายของกระทรวงกับการรักษาผู้ติดเชื้อ HIV ด้วยยาประเภท ARV และได้เชิญศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์มาร่วมให้ข้อมูลเรื่องสิทธิมนุษยชนในการคุ้มครองสิทธิของผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องอันสำคัญนี้ในประเทศไทยยังล่าช้าอยู่มาก แม้แต่ราชอาณาจักรกัมพูชาก็มีกฎหมายคุ้มครองนี้แล้ว ที่มีระเบียบคณะรัฐมนตรีใช้อยู่ที่ expire พันวาระการใช้กฎหมายตั้งแต่ปี 2544 แล้ว ขณะนี้ประเทศไทยไม่มีแม้แต่ระเบียบปฏิบัติ อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติเลยที่จะใช้พิทักษ์คุ้มครองสิทธิของผู้ป่วย HIV และเอดส์ ในนามของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องขอแสดงความเสียใจและละอายสังคมโลกเป็นอย่างยิ่ง

ในการประชุมเอดส์โลกที่ประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2547 นายกรัฐมนตรีของไทยได้ประกาศอย่างกึกก้องในการปิดการประชุมที่มีผู้คนจากนานาชาตินับหมื่นคน ว่ารัฐบาลจะจ่ายยา ARV ให้แก่ผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วย AIDS ทุกคนโดยไม่มีข้อยกเว้น ทั้งจะส่งยา ARV ไปช่วยเหลือประชาชนชาวกัมพูชาซึ่งขาดยา ARV อย่างยิ่งอีกด้วย แต่จนถึงบัดนี้ยังมีคนไทยอีกมากที่เป็นคนไข้เอดส์ มาร้องเรียนต่อผมในฐานะประธานคณะกรรมการด้านสุขภาพอนามัย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในเรื่องสิทธิของการได้รับยา HIV ฟรี แม้แต่ทหารเกณฑ์ยังถูกปลดประจำการ

HIV เป็นโรคระบาดที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์ แต่การวิจัยในเรื่องยาและวัคซีนล่าช้าไม่เป็นไปตามภาวะความเจริญเติบโตของโลกาภิวัตน์เลย อีกทั้งคนไข้ติดเชื้อเสียดชีวิตชนิดนี้มักจะมีความเสี่ยงคู่กับ HIV อยู่เสมอ ยา Methadone หรือยาอื่นๆ ที่ใช้รักษา Drug Addiction ก็มีได้มีการพัฒนาตาม

Development of Globalization เลยแม้แต่เนี่ย ถือว่าเป็นหน้าที่ๆ ฟังตระหนักในการประชุมครั้งนี้ เช่นกัน

โลกเจริญอย่างรวดเร็ว สหประชาชาติก็มีมติกาสนธิสัญญาระหว่างประเทศออกมา หลายต่อหลายฉบับ อยากขอพูดเพียง Covention on Migrant workers and their families เท่านั้น ผู้อพยพ แรงงานข้ามชาติที่ไม่มีสัญชาติไทยเหล่านี้ ไม่มีสิทธิในการรับการรักษาพยาบาลเพราะไม่ได้ รับบัตรทอง 30 บาท ชีวิตจึงถูกปล่อยตามบุญตามกรรม การระบาดของ HIV จากแรงงานข้ามชาติผู้คน ไทยมีอยู่ค่อนข้างสูง ซึ่งเราควรจะตระหนักเรื่องนี้ให้มากเช่นเดียวกัน

ผมหวังว่าการประชุมในวันนี้จะเป็นไปทั้งในด้านระดมปัญหาของผู้ใช้ยาเสพติดของ เครือข่ายต่างๆ พร้อมกันนี้ก็เป็นการประชุมระดมสมองเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งมีอยู่ มากมายหลายประการเพื่อเป็นการศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน ผมหวังว่าการประชุมครั้งนี้จะได้ข้อยุติที่จะเป็น ประโยชน์ยิ่งแก่เครือข่ายและผู้เข้าต่างๆ

ผมขอเปิดการประชุม ณ บัดนี้

ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี

27 พ.ค. 48